

Số: 03 /BC-BPC

Tuần Giáo, ngày 13 tháng 7 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Thẩm tra Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm 2022**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015;

Thực hiện Thông báo của Thường trực HĐND huyện về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ Tư HĐND huyện, Ban Pháp chế đã họp thẩm tra Báo cáo số 497/BC-UBND, ngày 30/6/2022 của UBND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, kết quả như thẩm tra sau:

#### **1. Kết quả thẩm tra**

Ban Pháp chế nhất trí với nội dung, đánh giá trong Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

#### **1. Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN)**

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp PCTN đẩy mạnh cải cách hành chính, tuyên truyền các văn bản pháp luật về PCTN, xác định phòng ngừa tham nhũng là chính, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng. UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị về phòng, chống tham nhũng.

Đã thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: Việc công khai minh bạch hoạt động giải quyết công việc của huyện, việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của CBCCVV; việc thực hiện quy định kê khai, minh bạch tài sản thu nhập (*Nghị định 130/2020/NĐ-CP*); việc thực hiện cải cách hành chính; việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan...

#### **2. Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật**

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với báo cáo đánh giá của UBND huyện về tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trong 6 tháng đầu năm 2022. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể

huyện tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; nâng cao nhận thức của Nhân dân về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, đề cao cảnh giác trong quản lý tài sản và giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội... Các vụ án hình sự, ma túy và các hành vi, vi phạm pháp luật khác đã được điều tra, truy tố, xét xử và xử lý kịp thời đúng pháp luật.

Làm tốt công tác tuyên truyền, phòng chống tội phạm; công tác đảm bảo an ninh chính trị, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Công tác thi hành án, hỗ trợ tư pháp, quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tổ chức các buổi tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy và phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

### **3. Kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí**

Thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Đảng và Nhà nước gắn với nhiệm vụ chi thường xuyên theo Nghị quyết của chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, trong đó đã xác định số tiết kiệm chi thường xuyên cụ thể của từng đơn vị. Huyện đã thực hiện tiết kiệm kinh phí trong 6 tháng đầu năm là 10.835,98 triệu đồng, trong đó tiết kiệm dự toán chi thường xuyên theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ: 9.444 triệu đồng; tiết kiệm qua xét duyệt quyết toán: 57,1 triệu đồng; tiết kiệm qua thẩm định, phê duyệt dự án, tổng dự toán: 727,23 triệu đồng; tiết kiệm qua đấu thầu, chào hàng cạnh tranh: 152 triệu đồng; thực hiện đầu tư, thi công: 310,2 triệu đồng; tiết kiệm qua thẩm tra quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản: 145,45 triệu đồng. UBND huyện đã chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng các dự án sử dụng ngân sách Nhà nước; Thực hiện việc phân cấp quản lý và ủy quyền cho cơ quan, đơn vị làm đại diện chủ đầu tư xây dựng công trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện.

Thực hiện đúng chế độ định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng tài sản công theo Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Điện Biên.

### **4. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo**

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tập trung xem xét, giải quyết kịp thời, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện, kết quả: số lượt tiếp công dân 57 lượt (cấp huyện 07 lượt, cấp xã 50 lượt), đã xử lý 57/57 đơn, đạt tỉ lệ 100%.

Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo: Cấp huyện tổng số đơn, số vụ việc 21/28 đơn đã giải quyết; số vụ việc (*khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh*) 28 vụ việc; tỷ lệ giải quyết 75%. Kiến nghị, phản ánh: Tổng số đơn/số vụ việc:

27 đơn/27 vụ việc thuộc thẩm quyền, trong đó 20 đơn/27 vụ việc đã giải quyết, đạt tỷ lệ 74%.

Các xã, thị trấn: Tổng số đơn/số vụ việc: 39 đơn/39 vụ việc thuộc thẩm quyền, trong đó 36 đơn/39 vụ việc đã giải quyết, đạt tỷ lệ 92%.

## **II. Kiến nghị**

1. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025 và các kế hoạch, chương trình về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 của tỉnh, huyện. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, nghiêm túc thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị thuộc trách nhiệm, quản lý, phụ trách.

Đẩy mạnh cải cách về thủ tục hành chính trong giải quyết các công việc liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

2. Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của Đảng, của Quốc hội trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp, nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn cơ sở, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; nâng cao nhận thức của nhân dân về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, đề cao cảnh giác trong quản lý tài sản và giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội; đồng thời tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện liên tục mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

3. Kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Tăng cường công tác phòng ngừa, tự kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại các cơ quan, đơn vị. Tập trung, thực hiện nghiêm túc công tác quyết toán vốn đầu tư còn tồn đọng, các dự án hoàn thành nhưng chưa quyết toán đảm bảo đúng quy trình, quy định.

4. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên, các chương trình, công tác phối hợp giữa các ngành về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đảm bảo các vụ, việc được giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở, được người dân đồng thuận. Chủ động kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc liên quan đến đất đai; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tại các đơn vị đối với công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định.

Trên đây là kết quả thẩm tra báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của UBND huyện. Ban Pháp chế kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.

***Nơi nhận:***

- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Các cơ quan: Công an, Thanh tra, Tài chính - KH;
- Đại biểu HĐND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu VT, BPC.

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Huyền**